

THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP QUẬN MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 2022-2023

Hưởng ứng Hội thi GVG cấp quận, sáng ngày 22/2/2023, cô giáo Hoàng Thị Dung giáo viên môn Hoá học của nhà trường, là một giáo viên nhiệt huyết, tâm huyết với nghề đã tham gia hội thi. Ngoài việc truyền thụ cho học sinh tri thức, kỹ năng đảm bảo chính xác, khoa học, cô giáo thể hiện rõ trình độ, năng lực sư phạm của mình, dự thi bình tĩnh, tự tin; sử dụng thành thạo máy tính, kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, phát huy năng lực của học sinh.

Trong quá trình giảng dạy bộ môn Khoa học tự nhiên , cô giáo Hoàng Thị Dung luôn suy nghĩ, cố gắng xây dựng các tiết học sao cho bộ môn Khoa học tự nhiên không bị nhàm chán, khô khan, học sinh hào hứng, thích thú với môn học, để học sinh thấy được các ứng dụng thực tế của môn học với các vấn đề ngoài thực tiễn, tự lí giải được các hiện tượng đơn giản có liên quan...

Tiết học là bài ôn tập chương do đó để kích thích và gây hứng thú cho học sinh cô đã cho học sinh làm sơ đồ tư duy, giúp học sinh có khả năng khái quát được toàn bộ kiến thức đã học và cũng hết sức sinh động nhẹ nhàng. Những bài tập cô đưa ra từ cơ bản đến khó là những bài tập có tính khái quát cao và đảm bảo phù hợp với học sinh. Trong suốt tiết học, không khí lớp học sôi nổi, tập trung , học sinh được chia sẻ, được lắng nghe, được bày tỏ quan điểm của mình một cách thoải mái, tự tin không bị gò bó, nhất là qua phần làm việc nhóm. Học sinh có ý thức, chủ động tìm hiểu, tự chuẩn bị, nắm bắt lĩnh hội tri thức. Cuối tiết học sinh đã vận dụng được kiến thức vào sử lí chữa cháy với đám cháy được chuẩn bị sẵn, các em đã áp dụng rất tốt và sử dụng thành thạo kỹ năng, dập tắt đám cháy thành công, nhanh gọn không chút lúng túng.

Sau tiết dạy, giáo viên trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân. Phần trình bày cần nêu rõ được biện pháp hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học và giáo dục, phù hợp với học sinh và thực tiễn nhà

trường, địa phương; biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của học sinh khi áp dụng.

Kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi là minh chứng để tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên theo quy định hiện hành.

Tiết dạy của cô Hoàng Thị Dung - giáo viên môn Hoá học, Trường THCS Phúc Đồng cũng rất sôi nổi. Học sinh được trình bày và phát hiện ra nhiều điều thú vị.

Đây là một tiết học tâm huyết, có sự nghiên cứu, đầu tư, chuẩn bị chu đáo về mặt nội dung lẫn cả về ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của cô Hoàng Thị Dung cũng như nhóm Khoa học tự nhiên trường THCS Phúc Đồng. Tiết học đã đem lại cho học sinh và các thầy cô đến dự giờ nhiều điều bổ ích, lý thú về môn Hoá học.

Dưới đây là một số hình ảnh của tiết thi giáo viên giỏi:







Tác giả: Đỗ Thị Ninh